



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
11 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### ถวายพระพรพระพันปีหลวง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาล กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 07.30 น. ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง มีนายฯ เป็นประธาน พร้อมภริยา ส่วนภูมิภาค มอบหมาย ก.มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีพร้อมทั้งส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด และเวลา 19.19 น. จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ รักเอ๋ยรักลูก เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12-14 ส.ค. 2563 ณ ท้องสนามหลวง และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สก และประดับผ้าระบายสีฟ้า-ขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค.

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**มาตรการของ สร.**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., bangkokpost) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, nbt, bangkokbiznews, ทวีช่อง 5, bluechilthai, thebangkokinsight, thansettakij, newtv)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า การระบาดระลอก 2 เกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใด อัตราป่วยทั่วโลกเชื่อว่าอย่างน้อยกว่าอัตราป่วยที่แท้จริงเพราะบางคนไม่แสดงอาการ จากบทเรียนประเทศเวียดนามที่ยังไม่รู้สาเหตุการระบาดที่ติดเชื้อในประเทศหรือจากแรงงานจากต่างประเทศ ทำให้ไทยต้องเร่งวางมาตรการรับมือให้ดีแม้จะถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่มีการระบาดโควิด 19 ต่ำ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสถานประกอบการ/หน่วยงานยื่นขออนุญาตเป็นสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine) เพื่อกักตัวแรงงานที่เดินทางมาทำงานในไทย ขณะที่ประชาชนยังต้องคงมาตรการป้องกันโรค เช่น work from home เหลื่อมเวลาทำงาน สถานพยาบาลต้องคงมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อให้เข้มข้น เช่นเดิม โดยขอให้เร่งตรวจกลุ่มผู้ป่วย 3 กลุ่ม 1.ปอดอักเสบ 2.บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการ และ 3.ผู้ป่วยทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ขณะนี้เร่งสอบข้อเท็จจริงชาวญี่ปุ่นติดเชื้อจากไทย สำหรับความคืบหน้าการศึกษาวิจัยวัคซีน 7 ตัวอย่างทั่วโลก เชื่อว่ามีใช้เร็วสุดในอีก 6 เดือนข้างหน้า และมีวัคซีน 1 ชนิดของจีนที่ได้รับอนุญาตผลิตในกองทัพโดยไม่ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(มติชน, workpointtoday, thailandplus, thaiquote, nationtv)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ไทยร่วมถอดบทเรียนเบื้องต้นของทีมจากองค์การอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พบว่า ไทยสามารถป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี และได้รับคำชื่นชมจากทีมผู้วิเคราะห์ โดยประสบความสำเร็จในหลายประเด็น เช่น การตรวจจับเหตุการณ์ที่รวดเร็ว การทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางในสถานที่กักกัน แต่ยังคงต้องพัฒนาต่อเพื่อเตรียมรับการระบาดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ต้องมีการทบทวนและพัฒนานโยบายที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีมากขึ้น การขยายและพัฒนาทีมสอบสวนโรคให้มากขึ้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นฐานเดียว เพื่อลดผลกระทบของระลอก 2 และสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ไทยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ คือ ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กเล็ก และกลุ่มเปราะบาง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยการเตรียมความพร้อมในการบริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยไทยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองอย่างเป็นระบบ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด 19 มาแล้ว 775,202 ตัวอย่าง โดยวางแผนเลือกกลุ่มตรวจ จำนวนและสัดส่วนต่อประชากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ไทย ใช้วิธีการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ขณะนี้สร.เตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยครอบคลุมในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศแล้ว ตรวจได้ถึงวันละ 20,000 ตัวอย่าง

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากกรณีทหารอียิปต์ที่ จ.ระยอง และคอนเสิร์ตที่ จ.นครศรีธรรมราช สามารถเข้าพื้นที่เก็บตัวอย่างได้ทันทีและให้บริการตรวจวินิจฉัยเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว ก.อุดมศึกษา ได้เร่งวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจแบบใหม่เพิ่มเติม ทั้งชุดตรวจเสริมหรือชุดตรวจทดแทนเพื่อให้ได้ผลรวดเร็วขึ้น เช่น ชุดตรวจโดยวิธีคริสเปอร์ (CRISPR) ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยสรีรเมธี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนชุดตรวจแบบแลมพ์ (LAMP) ที่พัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ พร้อมทั้งจะนำมาใช้งานโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองที่ด่านต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังพัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีและการตรวจวิธีอื่นอีก โดยสามารถผลิตได้เองในประเทศ

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

## ประเด็นข่าว

ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, business today, sanook)

-ศบค. รายงานว่า ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ผู้ป่วยสะสม 3,351 ราย หายป่วย 9 ราย รักษาใน รพ. 133 ราย เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, mcot)

-โฆษก ก.การต่างประเทศ เผยความคืบหน้าการดำเนินการของสถานที่กักกันโรคเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine-OQ) รองรับผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ นักเรียน/นศ.ต่างชาติที่มี Work Permit และจนท.สถานทูตต่างประเทศในไทย ล่าสุดมีอาคารภายในสถานเอกอัครราชทูตประเทศตะวันตกประจำประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินและอนุญาตเป็น OQ แล้ว โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศตะวันตกและครอบครัวรวม 5 คนเดินทางมาถึงไทย และมีโรงพยาบาลของรพ.คูปฏิบัติการมารับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง OQ เพื่อกักตัว 14 วัน และตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR แล้ว ทุกคนมีผลเป็นลบ โดยระหว่างกักตัวทุกคนต้องได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ซึ่งจะรายงานผลต่อกรมควบคุมโรค และรพ.คูปฏิบัติการเป็นผู้จัดเก็บขยะติดเชื้อตลอดช่วงกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายสุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน กล่าวว่า แรงงานไทยในอุซเบกิสถาน 94 คน จะเดินทางกลับประเทศไทย 13 ส.ค.นี้ ด้วยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์ไลน์ ถึงกทม.เวลา 01.15 น. จากนั้นมีรถบัสมารับที่สนามบินเพื่อไปกักตัว ณ สถานที่รัฐจัดให้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, มติชน

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า จะทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 ส.ค. นี้ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องบันทึกประจำวันว่าไปพื้นที่ใดมาบ้าง หากพบความเสี่ยงติดเชื้อครูจะเป็นผู้จัดการดูแล นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ตามมาตรการของสช.อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 ส.ค. ว่า เตรียมมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจร ดูแลสุขภาพอนามัยของนิสิตโดยใช้หลัก 5 ส. ดังนี้ สังเกตตนเองหากไม่สบายแจ้งอาจารย์และรีบไปพบแพทย์, สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะเมื่อเข้า-ออกอาคาร, สบวัตอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์, สวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสร้างระยะห่างระหว่างกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายชยุต ชัยตระกูลทอง นายกสมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จ. ระยอง กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ระยอง ย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ และหากเป็นไปได้ให้จัดวันธรรมดา นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมกรม.สัจจรที่ระยอง 25-26 ส.ค. นี้

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.ฟิลิปปินส์ท้วงนสพ.ไทยรัฐพาดหัวข่าวกระทบภาพลักษณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โพสต์จม.เปิดผนึกถึง บก.นสพ.ไทยรัฐ หลังพาดหัวข่าวหมิ่นเหม่ต่อภาพลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ว่าเป็นแดนโควิด โดยระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขอรับรองว่า ครูชาวฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์อื่นๆ ที่เดินทางกลับราชอาณาจักรกำลังปฏิบัติตาม และจะปฏิบัติตามระเบียบการด้านสุขภาพและเงื่อนไขการกักกันทั้งหมดที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังยืนยันถึงการทำงานของหน่วยงานของไทย ทั้ง ก.ศึกษาธิการ ก.ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา สนามบิน และ ก.สาธารณสุข ว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบการและข้อกำหนดการกักกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถจัดการสถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

### 2.ทบทวนเกณฑ์โควิดเฟส 5-6

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันว่าไทยมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการระบาดซ้ำในไม่ช้า เพราะรัฐเปิดให้กลุ่มเป้าหมายจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาได้ และระลอก 2 จะรุนแรงกว่า คุมยากกว่า และก่อให้เกิดความเสียหายมาก ขอให้ศบค. และสมช. ทบทวนเกณฑ์การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5-6 ใหม่ เนื่องจากเป็นเกณฑ์เพื่อนำเข้าชาวต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งบางเรื่องไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพประชาชน เช่น นักกีฬา นักวิ่ง นักฟุตบอล หรือหากจะนำเข้า ควรมีรายละเอียดการคัดเลือกแหล่งที่มาให้ลดความเสี่ยงลงให้น้อยที่สุด เช่น ครูสอนภาษา เป็นต้น

### 3.ชาวญี่ปุ่นติดเชื้อมากลับจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าชายญี่ปุ่นอายุ 40 ปี ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศไทย ถึงญี่ปุ่นวันที่ 8 ส.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลกับทางญี่ปุ่น

### 4.กลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebankokinsight

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำป้องกันกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป จากการติดเชื้อโควิด 19 ช่วยลดการแพร่ระบาดและลดการสูญเสียได้

## ประเด็นข่าว

## 5.เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-จนท.สาธารณสุขเกาหลีใต้ พบผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 3 คน มีลำดับจีโนมซึ่งเป็นชุดของดีเอ็นเอกลายพันธุ์ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ

## 6.จนท.ทูตไทยติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ไทยติดเชื้อโควิด ได้สั่งการให้ ก.การต่างประเทศดูแลข้าราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ติดเชื้อโควิด 19 เป็นอย่างดี และส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ไทยทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพและให้ปลอดภัย

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 30 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, tnnthailand, แนวหน้า, xinhuaathai, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, MCOT)

-**สหรัฐฯ** ผู้ติดเชื้อถึง 5 ล้านคนแล้ว ตอกย้ำว่าอาจจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้ รมว.สาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐฯ ยกย่องได้ในวันในการรับมือโควิด-19 ระบุว่าเป็นตัวอย่งที่ดีของความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตย

-**ญี่ปุ่น** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,492 ราย ในจำนวนนี้ พบในกรุงโตเกียว 331 ราย ขณะที่จังหวัดโอกินาวา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 196 ราย รวมติดเชื้อสะสม 48,702 ราย

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 62,000 ราย เสียชีวิตกว่า 1,000 ราย รวมติดเชื้อสะสม 2,153,010 ราย เสียชีวิต 43,379 ราย

-**จีน** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย มีทั้งนำเข้าเชื้อจากต่างแดนและติดเชื้อในท้องถิ่น

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ป่วยใหม่ 3,109 ราย ผู้ป่วยสะสม 129,913 ราย มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**เวียดนาม** ติดเชื้อรายใหม่ 31 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ติดเชื้อสะสม 841 ราย และเสียชีวิต 11 ราย

-**เกาหลีใต้** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 ราย ในจำนวนนี้ติดเชื้อในประเทศ 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,626 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย

-**เยอรมนี** โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเบอร์ลิน กลับมาเปิดเรียนตามปกติ โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นขณะอยู่ในสนามเด็กเล่น กิจกรรมต่างๆ สามารถทำได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร

-**นิวซีแลนด์** ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 100 วันแล้ว หลังจากรัฐบาลดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้เห็นว่าความเด็ดขาดของผู้นำ ประกอบกับความร่วมมือของคนในประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาด

-**ออสเตรเลีย** มีผู้เสียชีวิต 19 รายในรัฐวิกตอเรีย สูงสุดนับแต่เกิดการระบาด

-**สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 20,232,257 ราย เสียชีวิต 737,779 ราย และรักษาหาย 13,038,276 ราย

## บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราชฤทธิ์

-กล่าวถึงกรณี Global COVID-19 Index (GCI) จัดอันดับประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด 19 โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดูภาพรวมในมิติด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) และประเทศไทยเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนดีที่สุดใน 2 มิติ และสรุปว่า แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีแต่ไม่ควรประมาทเพราะสถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 20 ล้านคนแล้ว

## เสนอข้อปลัด สธ.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงสเปกปลัด สธ. คนใหม่ ว่า ต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับ มีความเป็นธรรม ทำงานกับทุกภาคส่วนและกับรัฐมนตรีฯ ได้ และมีชื่อในใจแล้ว ทำให้มีกระแสว่าจะมีการเสนอชื่อปลัด สธ.คนใหม่ในการประชุม ครม. วันที่ 13 ส.ค. โดยแคนดิเดตปลัด สธ. 4 รายชื่อ ประกอบด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย อายุราชการถึงปี 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต อายุราชการถึงปี 2565 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อายุราชการถึงปี 2565 และ นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค อายุราชการถึงปี 2566 โดยมีข่าวว่าในการประชุม ครม.สัปดาห์ก่อนมีการเสนอชื่อเข้าไปแต่ไม่ได้รับการพิจารณา แ่วว่า อาจมีการเสนอชื่อไม่ครบถ้วน

นายนิมิตร เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ปลัด สธ.คนใหม่ที่ทางภาคประชาชนอยากได้ ต้องมีสะอาด มองเห็นประชาชน เข้าใจระบบสุขภาพ ที่สำคัญคือ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ

## กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เว็บไซต์ นสพ.The Japan Times กล่าวถึงความพยายามของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ที่ต้องการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด เพื่อให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อว่าหากทำสำเร็จจะช่วยได้ทั้งเรื่องสุขภาพ การเดินทาง

## ประเด็นข่าว

## และการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์ บ้านเกิดเมืองนอน

-กล่าวว่า ขณะนี้มีต่างชาติจดทะเบียนสิทธิบัตรเกี่ยวกับกล้วยข้าวไว้หลายเรื่อง เหลือแต่เมล็ดพันธุ์กล้วยข้าวไทยหลายสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและต่างชาติต้องการยึดครองสิทธิ์ในพันธุ์พืช จึงเป็นเหตุผลที่นำพาประเทศเข้าสู่ภาคี CPTPP ซึ่งจะทำให้สิทธิ์ประโยชน์เกี่ยวกับพืชพันธุ์เป็นของต่างชาติรวมถึงกล้วยข้าวด้วย ดังนั้น ขอให้จับตาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่องกล้วยข้าว ว่าจะมีประเด็นแอบแฝง โดยเฉพาะการผูกข้อกำหนดบางอย่างให้การปลูกและการใช้กล้วยข้าวอย่างเสรีกระทำได้เฉพาะที่นำเข้าพันธุ์กล้วยข้าวมาจากต่างประเทศเท่านั้น

**การส่งเสริมสมุนไพรไทย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยสมุนไพรตามข้อสั่งการของนายฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. มุ่งแต่ส่งเสริมเรื่องกล้วยข้าวทำให้พืชสมุนไพรอื่นๆ เช่น พลุควา ที่มีงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองรับ รวมทั้งตำรับยาของ "หมอเถร-ชัยรัตน์ นนทชัย" จ.กาญจนบุรี ที่รักษาโรคร้าย เช่น เบาหวาน ความดัน อาจสูญหายไป หากหน่วยงานราชการยังถือปฏิบัติกันภูมิปัญญาบรรพบุรุษเช่นนี้

**ความร่วมมือดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบวิถีชีวิตใหม่**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, thailandplus, กรุงเทพธุรกิจ)

-สพ.สธ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมการแพทย์ และสพสข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ ให้สอดคล้องทั้งระบบ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง การยืนยันวินิจฉัย และกระบวนการติดตามส่งต่อรักษาภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนขยายสิทธิ์จาก สพสข. เช่น ให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเด็กอายุ 11-12 ปี คัดกรองกลุ่มอาการตาบอดในหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิ์ นอกจากนี้ สพสข. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสิทธิ์ในการนำเทคโนโลยีช่วยวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น เช่น คัดกรองกลุ่มอาการตาบอดของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ด้วยวิธี NIPT ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค โดยการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจยืนยันและรักษาโรคหายากในกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม 40 โรค พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ HPV DNA ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

**ศูนย์รักษาสุขภาพทางมะเร็ง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า), เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์)

-นพ.จิรัชย์ จิระธรรมโอภาส นายแพทย์แผนกศัลยกรรม รพ.หาดใหญ่ กล่าวว่า รพ.หาดใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์รักษาสุขภาพทางมะเร็ง เป็นศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งและโรคความเสื่อมของสุขภาพเพศชายและหญิง เช่น โรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ เน้นกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวและผู้ที่มีสนใจดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมจ่ายค่าบริการโดยสมัครใจ เนื่องจากการคัดกรองไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ

**โรคไขเลือดออก**

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ข้อมูลไขเลือดออก สสจ.แม่ฮ่องสอน รายงานการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออก ใน จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ป่วยสะสม 953 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ

**ข่าวปลอมใส่ผ้าอนามัยนานเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand, ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีบทความแนะนำ เรื่องใส่ผ้าอนามัยนานทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การใส่ผ้าอนามัยนาน ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

